

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH  
ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KHÓA 2019**

**Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh**

**Mã số: 9340101**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1097/QĐ-ĐHLH ngày 31 tháng 12 năm 2018  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng)*

**A. CHƯƠNG TRÌNH**

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lạc Hồng gồm ba phần sau đây:

- Phần 1. Các học phần bổ sung kiến thức
- Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
- Phần 3. Nghiên cứu khoa học và Luận án tiến sĩ

**Phần 1: Các học phần bổ sung kiến thức**

Đối với những nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ khác với chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ phải học bổ sung 2 đến 3 học phần, gồm những học phần giúp NCS có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của NCS.

**Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan**

Bao gồm 19 tín chỉ, trong đó:

- Học phần "Phương pháp nghiên cứu khoa học", gồm 4 tín chỉ, có giáo viên giảng dạy. Điểm đánh giá căn cứ vào điểm của giáo viên giảng dạy học phần.
- Học phần "Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh", gồm 3 tín chỉ, có giáo viên giảng dạy. Điểm đánh giá căn cứ vào điểm của giáo viên giảng dạy học phần.
- Học phần "Quản trị khởi nghiệp", gồm 3 tín chỉ, có giáo viên giảng dạy. Điểm đánh giá căn cứ vào điểm của giáo viên giảng dạy học phần.
- Học phần "Quản trị rủi ro khủng hoảng doanh nghiệp", gồm 3 tín chỉ, có giáo viên giảng dạy. Điểm đánh giá căn cứ vào điểm của giáo viên giảng dạy học phần.
- Có 2 chuyên đề tiến sĩ (bao gồm 4 tín chỉ): do NCS và tập thể hướng dẫn khoa học của NCS lựa chọn để NCS tìm hiểu sao cho phù hợp với hướng nghiên cứu đặt ra của luận án. Việc đánh giá và chấm điểm chuyên đề được thực hiện bởi tiểu ban chấm chuyên đề do Nhà trường thành lập.

Ngoài ra, học viên phải viết bài tiểu luận tổng quan (2 tín chỉ): Bài tiểu luận tổng quan trình bày về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án cả trong và ngoài nước. Nội dung tiểu luận đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. *Bài tiểu luận được trình bày trong sinh hoạt seminar của Trường do tập thể hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh chủ trì hoặc một nhà khoa học được sự ủy quyền của tập thể hướng dẫn.*

### **Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ**

#### **- Nghiên cứu khoa học :**

Nghiên cứu khoa học là giai đoạn đặc thù mang tính bắt buộc trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận án Tiến sĩ. Trước khi bảo vệ luận án cấp cơ sở, NCS phải có ít nhất 02 bài báo thỏa mãn những yêu cầu sau:

+ Nghiên cứu sinh phải là tác giả đầu tiên; địa chỉ của nghiên cứu sinh phải ở vị trí số 1 là Trường Đại học Lạc Hồng, còn cơ quan làm việc ở vị trí số 2.

+ Là bài báo được đăng trong các tạp chí khoa học có phản biện theo quy định hoặc các tạp chí quốc tế (các tạp chí có nêu tại Website phòng Nghiên cứu khoa học của Đại học Lạc Hồng)

+ Tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (nơi đào tạo) phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài và tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt khoa học theo quy định của khoa Sau đại học.

**Luận án tiến sĩ (có khối lượng từ 70 đến 80 tín chỉ)**

#### **Quy định về luận án tiến sĩ**

Luận án tiến sĩ phải do nghiên cứu sinh thực hiện cùng với tập thể giáo viên hướng dẫn, phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo, hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn cấp bách đang đặt ra một cách sáng tạo. Trong đó chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; đồng thời có đóng góp về mặt lý luận, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu.

Về hình thức, luận án tiến sĩ có khối lượng không quá 150 trang A4 không kể phụ lục; trong đó trên 50% số trang trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh. Bao gồm các phần với nội dung như:

Phần mở đầu: giới thiệu ngắn gọn về công trình nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại mà luận án sẽ tập trung giải quyết, xác định mục tiêu của đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nội dung, kết quả nghiên cứu (một hoặc vài chương): trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận

Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo hoặc những nghiên cứu còn bỏ ngỏ cần đến sự tham gia của cộng đồng

Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án

Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án

Phụ lục (nếu có)

Luận án tiến sĩ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.

Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể khác không phải là tập thể dưới sự lãnh đạo của người hướng dẫn (chính hoặc phụ) thì phải xuất trình với Nhà trường văn bản mà các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho phép nghiên cứu sinh sử dụng công trình này trong luận án để bảo vệ lấy bằng tiến sĩ.

Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Việc vi phạm quyền tác giả sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật. Để bảo đảm, luận án phải có lời cam đoan của tác giả về công trình khoa học của mình trình bày trong quyền luận án.

## B. KẾ HOẠCH

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lạc Hồng được phân bổ trong 3 năm như bảng bên dưới.

Năm	Công việc thực hiện
Thứ I	Hoàn thiện đề cương nghiên cứu
	Biên soạn tài liệu tổng quan
	Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án
	Thu thập và xử lý dữ liệu của đề tài
	Nộp giấy chấp nhận bài báo thứ nhất đã được đăng
	Hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức
	Viết chuyên đề tiến sĩ 1
Thứ II	Hoàn thành một số học phần bồi dưỡng kiến thức
	Viết bài báo để tham dự hội nghị, hội thảo khoa học
	Thực hiện chuyên đề tiến sĩ 2
	Biên soạn luận án
	Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí
	Sinh hoạt kiểm tra tiến độ thực hiện Luận án
Thứ III	Hoàn thành một số học phần bồi dưỡng kiến thức còn lại
	Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí
	Viết và tổng hợp luận án
	Nộp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 (khung Châu Âu)
	Bảo vệ luận án ở cấp cơ sở

Điều kiện bảo vệ luận án

Nghiên cứu sinh được đề nghị trình luận án để đánh giá khi thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Có bảng điểm về các học phần và chuyên đề bồi dưỡng kiến thức
- Có quyền luận án đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Lạc Hồng.
- Có bài tiểu luận tổng quan được hội đồng khoa học của Trường Đại học Lạc Hồng xác nhận
- Có 2 bài báo đăng trên tạp chí thỏa mãn yêu cầu của công trình nghiên cứu khoa học như trên

Tập thể hoặc người hướng dẫn có văn bản khẳng định chất lượng luận án; nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh và đề nghị cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án.

Nghiên cứu sinh hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Nghiên cứu sinh có thể bảo vệ luận án vào năm thứ II trong kế hoạch đào tạo khi đã đáp ứng các yêu cầu như trên về điều kiện bảo vệ, ngoài ra có thêm 1 trong 2 điều kiện sau:

Có 2 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI (SCI-E hoặc SCI).



Có 3 bài báo thỏa mãn yêu cầu là công trình nghiên cứu khoa học như trên và 1 bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước về khoa học và công nghệ có chỉ số ISSN.

K. HIỆU TRƯỞNG  
PH. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
LẠC HỒNG



Lâm Thành Hiền